

★เดลินิวส์★ วาไรตี้

หนังสือรางวัล TTF ยกระดับภูมิปัญญา แหล่งข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

<p>ด้านสังคมศาสตร์</p>  <p>“อัดลักษณะเอกสาร วงศาวิชาการ ควบคุมประชากร ของรัฐไทย”</p> <p>2564 - 2565</p> <p>รศ.ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>  <p>“การดูแลรักษา ผู้บาดเจ็บก่อนถึง โรงพยาบาล”</p> <p>2564 - 2565</p> <p>รศ.ดร. นายแพทย์ไชยพร ยกเข็น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล</p>
<p>ด้านมนุษยศาสตร์</p>  <p>“ศิลปะสมัยใหม่ และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย”</p> <p>2564 - 2565</p> <p>รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p>	<p>ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม</p>  <p>“พันธุศาสตร์ ระดับเซลล์”</p> <p>2564 - 2565</p> <p>1. ศ.ดร. ออลกวด แกนออนทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รศ.ดร. กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3. พศ. ดร. อัสสระ ประทะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>

ปัจจุบันโลกโซเชี่ยลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้หนังสือต้องแข่งขันเพื่อช่วงชิงความสนใจจากกระแสของโซเชียลมีเดีย ภาพยนตร์ วิดีโอเกม อย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือช่วยพัฒนานิสัยการอ่าน สมองได้รับการกระตุ้น

ระหว่างกิจกรรมการอ่านทำให้พัฒนาทักษะการรู้หนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมโดยรวม อัตราการรู้หนังสือที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจนและทางานทำได้ ซึ่งนำไปสู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation Award) หรือ TTF Award มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องหนังสือในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับรางวัล เพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปโดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยมี

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “TTF AWARD เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินการร่วมกันเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ และนักประพันธ์ ที่มีแรงบันดาลใจเขียนหนังสือใหม่ ๆ เพื่อสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ยกระดับการศึกษา ภูมิปัญญาและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม”

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคมไทย เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสนับสนุน และส่งเสริมผลงานทางวิชาการ เป็นต้น โดยรางวัล TTF Award เป็นความภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักวิชาการไทย โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายนับไม่ถ้วน อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯลฯ โดยผลงานทางวิชาการที่ได้ถูกจัดทำขึ้นจากการอุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการนั้น จะสามารถเป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จริงเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ อันจะนำไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยผลงานวิชาการดีเด่นที่

ได้รับรางวัลเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

ในปีล่าสุด มีหนังสือที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัลจำนวนทั้งสิ้น 136 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น : ด้านสังคมศาสตร์



จำนวน 58 ผลงาน ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 18 ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 45 ผลงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 15 ผลงาน

คณะกรรมการได้พิจารณาหนังสือที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 1. รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ผลงานชื่อ “ได้

ร่วมพระบารมี จักรีนฤพดินทร สยามินทร์อารีราช บุรพกษัตริย์
แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยคณะกรรมการจัดทำ
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา



รองศาสตราจารย์กิติณี วิฑูรชาติ

2. รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น แบ่งเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “อัตลักษณ์
เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย” โดย
ศ.ดร.บิณฑ์ แก้ว เทื่องอรัญศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2) ด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “ศิลปะสมัยใหม่
และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย” โดย ศาสตราจารย์สุธี
คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ผลงานชื่อ
“การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล” โดย รศ.ดร.
นายแพทย์ไชยพร ยุกเขิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี



และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลงานชื่อ “พันธุ
ศาสตร์ระดับเซลล์” โดย ศ.ดร.อลงกต
แทนอมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหา
วิทยาลัยขอนแก่น และคณะ

ทั้งนี้รางวัลเกียรติยศ TTF AWARD
ผู้แต่งจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงาน
ทางวิชาการดีเด่น ผู้แต่งได้รับเงินรางวัล

200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นอกจากนี้ โครงการ TTF
AWARD ยังมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือรอบใหม่ให้กับ
สำนักพิมพ์ จำนวน 50,000 บาทอีกด้วย ศาสตราจารย์ศิริวรรณ
สิบบุการณีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อธิบายเพิ่มเติมว่าหนังสือ “ได้ร่วมพระบารมี จักรี
นฤพดินทร สยามินทร์อารีราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรม
ราชวงศ์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
บุรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและประวัติศาสตร์กรุง



รัตนโกสินทร์ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาจากการพิจารณาไตสวน
วิเคราะห์ ตีความและสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างลุ่มลึกรอบด้านโดยระเบียบวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ การค้น
พบองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นของประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการ
ต่างประเทศอันสะท้อนให้เห็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันพระมหาก
ษัตริย์กับกลุ่มคนในสังคมไทยในการช่วยกัน
วางรากฐานของบ้านเมือง

หนังสือ “อัตลักษณ์เอกสาร วงศาว
ิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย”

กล่าวถึงการเปลี่ยนพลเมืองและผู้ไม่ใช่พลเมืองให้กลายเป็นวัตถุและวัตถุเชิงเอกสารที่ถูกอ่านโดยรัฐซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการและบริบทในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ เปิดประตูของความเป็นมาและเงื่อนงำของสัมพันธภาพระหว่างรัฐกับพลเมืองที่มีใช้เพียงแค่การลงทะเบียนและตีตราให้แก่บุคคลทุกคนทำให้เป็นคนของรัฐที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจรัฐเท่านั้น หากแต่ยังพัฒนามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเป็นชาติไทยให้มั่นคงได้เพียงแค่ใช้เอกสารที่เป็นอัตลักษณ์ของคนมาดำเนินการ

หนังสือ “ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย” แสดงให้เห็นการพัฒนาทางการศึกษาและวรรณกรรมตะวันตกทั้งที่เป็นแนววิชาการและบันเทิงที่เผยแพร่เข้ามาสู่สังคมไทยและมีอิทธิพลต่อการสร้างแนวคิดและสำนึกของไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเข้าใจถึงคุณค่าของมนุษย์และความทัดเทียมกัน แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในรูปของวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในภาษาไทย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีการนำเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิและศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกและไทยได้ครอบคลุมเข้าใจง่าย

หนังสือ “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล” รวบรวมองค์ความรู้ในการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มีความครอบคลุมและทันสมัย ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วนคือระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ และการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บในสถานการณ์พิเศษ ผู้แต่งได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบอ้างอิงจากงานวิจัยที่หลากหลายและทันสมัยสอดแทรกประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาลโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมี

ภาพประกอบสวยงามชัดเจนทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หนังสือ “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์” ครอบคลุมทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกด้านเซลล์พันธุศาสตร์ มีการอธิบายวิธีการในการศึกษาโครโมโซมการย้อมแถบสลับโครโมโซมและการศึกษาระดับโมเลกุล ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์อธิบายประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมีภาพประกอบทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านอื่น เช่น นำไปอธิบายเรื่องวิวัฒนาการ อีกทั้งยังมีการยกตัวอย่างงานวิจัยด้านเซลล์พันธุศาสตร์ในสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งใน พืช สัตว์ และมนุษย์

รศ.ดร.การุณ ทองประจักษ์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของผลงาน “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 กล่าวว่า อาหารจัดเป็นต้นทุนผันแปรที่มีมูลค่าผันแปรที่มีมูลค่าสูงสุดในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ ดังนั้นการนำองค์ความรู้ด้านเอนไซม์ย่อยอาหารเข้ามาใช้ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและลดปริมาณของเสียจากอาหารที่สัตว์น้ำกินไม่หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยนี้ช่วยให้นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการต่าง ๆ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง

รางวัล TTF Award จะเป็นแรงผลักดันให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัย ขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งความรู้และการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไป..

กับข่าววาไรตี้

สังคม ข่าว



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด ฟ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็น
รายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 และประจำปี 2565 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ทปอ.เปิดคะแนนต่ำสุด-สูงสุด 'A-Level' เดือนสมัคร 'รอบ 3' 7-13 พ.ค.ขอ น.ร.ตรวจข้อมูลให้รอบคอบ

วันที่ 17 เมษายน 2566 - 12:06 น.



**ทปอ.ประกาศผลสอบ 'A-Level' พร้อมเปิดคะแนนต่ำสุด-สูงสุด เดือนสมัคร 'รอบ 3' 7-13
พ.ค. ขอ น.ร.ตรวจข้อมูลให้รอบคอบ**

เมื่อวันที่ 17 เมษายน รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 หรือที่แควส 2566 เปิดเผยว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการสอบ A-Level เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม และกำหนดประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 17 เมษายน ซึ่งขณะนี้ ทปอ.ได้ประกาศผลคะแนนสอบแล้ว ภาพรวมคะแนนสอบ A-Level พบว่าหลายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น

จากปีก่อน แต่ยังมีหลายวิชาที่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ คิดว่าสาเหตุที่ผู้สอบได้คะแนนต่ำ เพราะอาจ
จะทำได้ อย่างไม่รู้ก็ตาม คะแนนเฉลี่ยในการสอบ A-Level ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้เข้าสอบสามารถ
ทำข้อสอบได้ เพราะ ทปอ.ออกข้อสอบไม่เกินเนื้อหาหลักสูตรที่สอนในห้องเรียน แม้จะมีคนทำไม่ได้อยู่
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการสอบแข่งขัน และในวันที่ 18-25 เมษายน ทปอ.จะเปิดให้ผู้เข้าสอบยื่น
ทบทวนคะแนน A-Level

รศ.ดร.ชาลีกล่าวต่อว่า หลังจากสอบ A-Level แล้ว ต่อไปจะเข้าสู่การรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่นส์ โดย
รอบนี้จะเปิดรับสมัครผ่านระบบ mycas.com วันที่ 7-13 พฤษภาคม จะประกาศผลในระบบ 2 รอบคือ
รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม รอบที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 20-21 พฤษภาคม แต่
การสมัครรอบ 3 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ หลังจากการประมวลผลรอบที่ 2 จะเปิดระบบให้ผู้สมัคร
สละสิทธิ์ วันที่ 27 พฤษภาคมด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน และสละสิทธิ์ได้
เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาในรอบที่ 3 หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ระบบจะยืนยันสิทธิ์ให้
อัตโนมัติ ซึ่ง ทปอ.ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียนว่าน่าจะเปิดให้สละสิทธิ์ได้ เพราะนักเรียนบางคนพบ
ภายหลังว่า ในรอบ 4 รั้งตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในสาขาที่ตนสนใจ จึงอยากที่จะ
สละสิทธิ์รอบ 3 ไปสมัครรอบที่ 4 แทน

"ก่อนที่จะถึงวันรับสมัครรอบ 3 อยากให้ผู้สมัครเข้าระบบ mycas เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตน
ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบ TGAT, TPAT และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของตนว่ามีครบ 6 ภาคเรียน
หรือไม่ เพราะในวันเปิดรับสมัครรอบ 3 วันที่ 7-13 พฤษภาคม ทปอ.จะไม่เปิดให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวแล้ว จึงอยากให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการจ
กเลิกในวันรับสมัครรอบ 3" รศ.ดร.ชาลีกล่าว

สำหรับคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชา มีดังนี้ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้น
ฐาน+เพิ่มเติม) เข้าสอบ 130,656 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 19.407, คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) เข้าสอบ 86,419 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 32.142,
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าสอบ 51,740 คน คะแนนสูงสุด 96.2 คะแนนต่ำสุด 2.1 เฉลี่ย 33.754,
ฟิสิกส์ เข้าสอบ 96,162 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 21.821, เคมี เข้าสอบ 89,568
คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 18.403, ชีววิทยา เข้าสอบ 89,417 คน คะแนนสูงสุด
100 คะแนนต่ำสุด 2.4 เฉลี่ย 32.781, สังคมศึกษา เข้าสอบ 145,081 คะแนนสูงสุด 84 คะแนนต่ำสุด
6 เฉลี่ย 41.595, ภาษาไทย เข้าสอบ 148,104 คน คะแนนสูงสุด 88 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย
56.439

ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 164,127 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 0 เฉลี่ย 46.009, ภาษาฝรั่งเศส
เข้าสอบ 2,357 คน คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 2 เฉลี่ย 36.652, ภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 811
คะแนนสูงสุด 100 คะแนนต่ำสุด 12 เฉลี่ย 40.273, ภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 3,833 คน คะแนนสูงสุด 100
คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 39.004, ภาษาเกาหลี เข้าสอบ 4,009 คน คะแนนสูงสุด 98 คะแนนต่ำสุด 10
เฉลี่ย 37.423, ภาษาจีน เข้าสอบ 7,929 คน คะแนนสูงสุด 98 คะแนนต่ำสุด 6 เฉลี่ย 34.191, ภาษา
บาลี เข้าสอบ 748 คน คะแนนสูงสุด 78 คะแนนต่ำสุด 14 เฉลี่ย 32.917, ภาษาสเปน เข้าสอบ 622 คน
คะแนนสูงสุด 64 คะแนนต่ำสุด 10 เฉลี่ย 36.935

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบ

A-Level ประจำปี 2566

รายวิชา	คะแนนเต็ม	จำนวนผู้เข้าสอบ (N)	ค่าเฉลี่ย (Mean)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	คะแนนต่ำสุด (Min)	คะแนนสูงสุด (Max)
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)	100	130656	19.407	18	15	11.37	0	100
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)	100	86419	32.142	26	15	19.538	0	100
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์	100	51740	33.754	32.9	29.8	11.65	2.1	96.8
A-Level ฟิสิกส์	100	96162	21.821	21	18	10.909	0	100
A-Level เคมี	100	89568	18.403	17.5	15	9.349	0	100
A-Level ยิววิทยา	100	89417	32.781	30.4	27.2	13.058	2.4	100
A-Level สังคมศึกษา	100	145081	41.595	42	42	10.074	6	84
A-Level ภาษาไทย	100	148104	56.439	58	62	11.797	0	88
A-Level ภาษาอังกฤษ	100	164127	46.009	43.75	31.25	17.134	0	100
A-Level ภาษาฝรั่งเศส	100	2357	36.652	32	26	17.697	2	100
A-Level ภาษาเยอรมัน	100	811	40.273	34	34	16.975	12	100
A-Level ภาษาญี่ปุ่น	100	3833	39.004	34	28	17.68	6	100
A-Level ภาษาเกาหลี	100	4009	37.423	34	30	16.214	10	98
A-Level ภาษาจีน	100	7929	34.191	29.666	24	16.163	6	98
A-Level ภาษาบาลี	100	748	32.917	32	28	7.974	14	78
A-Level ภาษาสเปน	100	622	36.935	32	28	15.449	10	94

สูตรคำนวณ ค่า T-Score ของคะแนน A-Level

$$T_i = 50 + 5.72973(X_i - \text{mean})/SD$$

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 66



ข่าวประชาสังคม

(<https://mgronline.com/politics/6001/start=0>)

หน้าหลัก (<https://mgronline.com/>) / การเมือง (<https://mgronline.com/politics>)

/ ข่าวประชาสังคม (<https://mgronline.com/politics/6001/start=0>)

ส่องกลเม็ด 'ธรรมศาสตร์' ปั้น 'ตลาดนัด - พื้นที่ธุรกิจ' จุดประกายนักศึกษา - รับใช้ชุมชน

เผยแพร่: 17 เม.ย. 2566 19:06 | ปรับปรุง: 17 เม.ย. 2566 19:06 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางความผันผวน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครือของโลกยุคใหม่ ซึ่งมีการจำกัดความในภายหลังว่า VUCA เรียกห้องให้ 'มหาวิทยาลัย' ต้องปรับบทบาทการเป็น 'เสาหลัก' ให้กับสังคม และเป็นแสงสว่างให้กับประชาชน

สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาเชิงผลิตภาพ หรือ 'มหาวิทยาลัย 4.0' ที่มหาวิทยาลัยในฐานะคลังทรัพยากร ทั้งองค์ความรู้ งานวิจัย กำลังคน งบประมาณ สถานที่ อาณาบริเวณ ฯลฯ จะต้องนำทรัพยากรเหล่านั้นออกมา 'ตอบสนอง' ความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable) ในระดับประเทศ

ด้วยพันธนาการเป็น 'มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน' และด้วยการตั้ง 'ตัวชี้วัด' ของทุกนโยบายให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทำให้บทบาทของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นานี้ที่มีความน่าสนใจไม่

เพราะความเรียบง่ายคือคำตอบ ดังนั้นแม้ว่าเป้าหมายข้างต้นจะดูเป็นสากลและสอดคล้องกับยุคสมัยเพียงใด หากแต่สิ่งที่ ‘ธรรมศาสตร์’ ได้ริเริ่มดำเนินการกลับเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนว่าไม่ได้หรือหาอะไร ทว่าสามารถเชื่อมร้อยกับชุมชนได้อย่างกลมเกลียว

ธรรมดาแค่นั้นถึงควรค่าแก่การกล่าวขวัญถึง มาดูกัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการ ‘1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล’ ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชั้นอาสารับหน้าที่ดูแลพื้นที่ 3 ตำบลของ จ.ปทุมธานี ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

พื้นที่มากกว่า 600 ไร่ ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. จึงได้รับการจัดสรรเป็นสัดส่วน โดยตั้งต้นจากการให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอันดับแรก พร้อมๆ กับการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน

ธรรมศาสตร์เลือกที่จะใช้ ‘ตลาด’ เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน โดยได้จัดตั้งตลาด ‘ตลาดนัดอินเตอร์โซน’ และ ‘เซียงรากมาร์เก็ต’ ขึ้นในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบตลาดช่วงเย็น รวบรวมของอร่อย สินค้าไลฟ์สไตล์ แลเปิดกว้างพื้นที่กิจกรรม โดยที่มาสินค้าในตลาดนั้นเป็นการชักชวนชุมชน-เครือข่ายเกษตรกรใน จ.ปทุมธานี เข้ามาตั้งแผงขายสินค้า ทั้งผักสด ผลไม้ปลอดภัย เนื้อสัตว์อนามัย รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค มากมาย ท่ามกลางความสนใจของลูกค้าที่หมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ 3.5 หมื่นราย

นายภูวดล สิริชัยสินธพ ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. เล่าว่า จากเดิมที่มีเพียงตลาดนัดอินเตอร์โซนซึ่งเป็นตลาดช่วงเย็นวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เปิดบริการเพียง 2 วัน / สัปดาห์ ในปัจจุบันเราพัฒนาเซียงรากมาร์เก็ต ช่วงเย็นวันอังคารและวันพุธ ให้สามารถเปิดบริการตลาดนัดได้ 4 วัน/สัปดาห์ และจะเพิ่มเป็นทุกวันในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งผู้ซื้อและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งสินค้าที่วางขายในตลาดเซียงรากมาร์เก็ตนั้น เป็นสินค้าที่มาจากนักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ผักสวนครัวปลอดสารพิษจากฟาร์มยั่งยืนที่มีจำหน่ายให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ในราคาอย่างอ่อมเยาว์ ‘ฟาร์มยั่งยืน’ เป็นการพัฒนารัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสร้างการหมุนเวียนทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยมีการทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร และต่อยอดการปลูกผัก ดูแลต้นไม้ แบ่งขาย ไปจนถึงกระจายผลผลิตไปยังโรงอาหารของมหาวิทยาลัย โดยแนวคิดนี้มาจาก มธ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และธรรมศาสตร์ก็ต้องการที่จะดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกัน

เมื่อตลาดคือผู้คน พื้นที่เปล่าๆ จึงกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมา เกิดการใช้ชีวิต เกิดเศรษฐกิจฐานราก สามารถสร้างและหมุนเวียนรายได้กลับสู่ชุมชน หนาซ้ายังก่อกำเนิดเป็น ‘รายได้’ ให้แก่นักศึกษาโดยตรง หรืออาจกล่าวได้ว่าเซียงรากมาร์เก็ต คือตลาดสำหรับทุกคน (Market For All)

“ถ้าพูดว่าเซียงรากมาร์เก็ตมีกลิ่นอายของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลก็คงไม่เกินความจริง” นายภูวดล ระบุ

แน่นอนว่า เมื่อมีผู้คนก็ย่อมมีความต้องการที่มากขึ้น จากพื้นที่ตลาดเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป มธ.จึงพัฒนาแนวทางการบริหารพื้นที่ธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางการคัดสรรผู้ประกอบการให้เป็นตามความต้องการของประชาคม มีร้านค้าแบรนด์ชั้นนำซึ่งโดยเริ่มมาจากการสำรวจความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ผู้อยู่อาศัย ก่อนเข้ามาเปิดจำหน่าย

“สินค้าและบริการที่เข้ามาเปิดในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องเริ่มมาจากความต้องการของนักศึกษาเป็นลำดับแรก เช่น ทางเลือกระหว่างการเปิดร้านกาแฟกับตู้กาแฟอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาที่ลงความเห็นว่าต้องการ ‘ตู้’ มากกว่า เพราะมีความต้องการดื่มที่ไม่

จำกัดเวลา ทั้งที่ผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากร้านกาแฟมีจำนวนที่มากกว่า แต่สุดท้ายเราก็เลือก ‘ตู้กาแฟอัตโนมัติ’
เข้ามาเติมเต็มเพราะเป็นเสียงของนักศึกษา” นายภูวดล ระบุ

นอกเหนือจากแนวทางการทำธุรกิจแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดทำข้อตกลงให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ต้องจ้างงาน
นักศึกษาระบบสองภาคเรียน ซึ่งจะช่วยให้ศึกษามีรายได้พิเศษจากงาน Part Time ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่
สำคัญก็คือนักศึกษาจะได้เพิ่มพูนทักษะการทำงาน เข้าใจระบบ ได้รับการเทรนนิ่งจากบริษัทใหญ่ๆ ที่เข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารชื่อดังที่เข้ามาเปิดสาขาในมหาวิทยาลัย ก็มีนโยบายส่งนักศึกษา Part Time ไปเทรนนิ่งที่สำนักงานใหญ่
โดยนักศึกษาจะได้เปิดประสบการณ์กับพนักงานในแผนกอื่นๆ และยังมีโอกาสได้งานทำทันทีที่จบการศึกษา

อย่างที่กล่าวในข้างต้น บทบาทมหาวิทยาลัยทุกวันนี้มีมากกว่าการผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการ หากแต่คือการเป็นหนึ่งใน

แกลเลอรี > [\(https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618\)](https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618)



[\(https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618\)](https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618)



[\(https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618\)](https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618)



[\(https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618\)](https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618)



[\(https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618\)](https://mgroonline.com/politics/photo-gallery/9660000035618)

กำลังโหลด

[\(https://mgroonline.com/politics/popular\)](https://mgroonline.com/politics/popular)